



# ข่าว เศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทร. 0-2628-2847 โทรสาร 0-2628-2846 www.nesdb.go.th e-mail : pr@nesdb.go.th

## เรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสองปี 2561 ซึ่งมีความเคลื่อนไหวทางสังคมที่สำคัญ ได้แก่ การจ้างงาน รายได้และผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายและจำนวนผู้สูญบุหรืและตี๋มเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ลดลง แต่มีประเด็นที่ต้องติดตาม ได้แก่ หนี้สินครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ยังสามารถจัดการได้ การเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกที่เพิ่มขึ้น ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดลงจากคดีอาญาและอุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอสถานการณ์ทางสังคมที่น่าสนใจ ได้แก่ ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ดีขึ้นเป็น “Tier 2” การลดขยะพลาสติก สถานการณ์ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำ สถานการณ์ของแอร์บีเอ็นบีในประเทศไทย รวมทั้งการเสนอบทความเรื่อง “การพัฒนาเด็กปฐมวัย” โดยมีสรุปสาระดังนี้

**การจ้างงานเพิ่มขึ้น โดยมาจากภาคเกษตรที่ขยายตัวได้ดี อัตราการว่างงานลดลง รายได้และผลิตภาพแรงงานยังคงขยายตัวได้ดี**

ไตรมาสสองปี 2561 การจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 เป็นการจ้างงานภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 เนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยและมีการขยายพื้นที่เพาะปลูก ส่วนนอกภาคเกษตรมีการจ้างงานทรงตัวเท่ากับไตรมาสสองปี 2560 แต่มีสัญญาณการจ้างงานที่ดีขึ้นในหลายสาขา ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรมการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาสหนึ่งปี 2561 และเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 11 ไตรมาส ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการส่งออกสินค้าและการบริโภคภายในประเทศที่ขยายตัวดี สาขาโรงแรมและภัตตาคารมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 ตามการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และสาขาการก่อสร้างแม้การจ้างงานยังลดลงแต่เป็นการลดลงในอัตราที่ต่ำกว่า 5 ไตรมาสที่ผ่านมา

อัตราการว่างงานเท่ากับร้อยละ 1.1 เทียบกับร้อยละ 1.2 ในช่วงเดียวกันของปี 2560 เป็นผู้ว่างงานจำนวน 4.1 แสนคน ชั่วโมงการทำงานของแรงงานโดยรวมในไตรมาสสองปี 2561 เฉลี่ยเท่ากับ 43.2 ชั่วโมง/สัปดาห์ ลดลงร้อยละ 0.1 โดยสาขาที่มีชั่วโมงการทำงานลดลงได้แก่ สาขาก่อสร้าง และค้าส่งค้าปลีก แต่สาขาหลักได้แก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และโรงแรมและภัตตาคาร มีชั่วโมงการทำงานของแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 0.2 และ 0.3 ตามลำดับ สะท้อนกิจกรรมการผลิตที่เพิ่มขึ้นในสาขาดังกล่าว ค่าจ้างแรงงานแท้จริงภาคเอกชนที่ไม่รวมผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 ผลิตภาพแรงงานต่อคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 เทียบกับร้อยละ 3.4 ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ประเด็นด้านแรงงานที่ต้องเฝ้าระวังในระยะต่อไป ได้แก่

1. ความเสี่ยงจากสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อรายได้เกษตรกร จากภาวะฝนตกหนักและเกิดอุทกภัยในบางพื้นที่ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561 และภาวะน้ำหลากและอุทกภัยที่มักเกิดในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคมของทุกปี ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคเกษตรและการมีงานทำของเกษตรกร ซึ่งต้องเฝ้าระวังเตรียมมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบในช่วงครึ่งหลังของปี 2561

2. ปัญหาการว่างงานของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เมื่อรวมกับผู้จบการศึกษาใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในไตรมาสสามปี 2561 ประมาณ 3.2 แสนคน อาจส่งผลให้มีผู้ที่ยังไม่ได้งานมีจำนวนเพิ่มขึ้น ภาครัฐโดยกระทรวงแรงงานได้จัดให้มีบริการ “ศูนย์ที่นี้มีงานทำ (Job Ready Center)” เพื่อจัดหางานให้ผู้จบปริญญาตรี โดยให้บริการจับคู่ตำแหน่งงานระหว่างผู้ที่กำลังหางานทำกับผู้ประกอบการ ให้คำปรึกษาแนะแนวอาชีพ การฝึกอบรมเพิ่มทักษะ และติดตามการมีงานทำรายบุคคล นอกจากนี้ ยังมีศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) เป็นระบบที่เปิดให้ผู้สมัครงานเข้ามาค้นหาตำแหน่งงานที่สถานประกอบการประกาศ และสถานประกอบการเข้ามาค้นหาผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติตามที่สถานประกอบการต้องการ ซึ่งในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 มีผู้มาใช้บริการ 166,160 คน สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งปีที่ 150,000 คน

### **หนี้สินครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังมีความสามารถในการชำระหนี้**

ไตรมาสสองปี 2561 หนี้สินครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น พิจารณาจากยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ที่ขยายตัวร้อยละ 8.0 ด้านความสามารถในการชำระหนี้ เมื่อพิจารณาสัดส่วนหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวมลดลงจากร้อยละ 2.78 ในไตรมาสหนึ่งปี 2561 เป็นร้อยละ 2.72 ในไตรมาสนี้ โดยลดลงในสินเชื่อเกือบทุกประเภท ยกเว้นสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ภาครัฐมีมาตรการแก้ไขปัญหานี้ครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในระบบและนอกระบบ โดยมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหานี้ในระบบ ได้แก่การออกมาตรการควบคุมบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล การปรับโครงสร้างหนี้ผ่านโครงการคลินิกแก้หนี้ การจัดอบรมความรู้ทางการเงินและบริหารจัดการให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ มาตรการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบ ได้แก่ การออกพระราชบัญญัติห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 เพิ่มโทษกับเจ้าหนี้นอกระบบ การกวาดล้างจับกุมผู้ปล่อยกู้ การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ นอกจากนี้ ยังดำเนินการให้ความรู้ทางการเงิน และแนะแนวการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้แก่บุคคลทั่วไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวินัยการออมตั้งแต่วัยเด็ก และการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ช่วยแก้ไขปัญหาค่าหนี้ที่เกิดจากความไม่ระมัดระวังและไม่จำเป็น

### **การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมเพิ่มขึ้น ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า และต้องเฝ้าระวังโรคที่มีระบาดในช่วงฤดูฝน**

ไตรมาสสองปี 2561 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 20.4 โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กอายุ 10-14 ปี แต่ผู้เสียชีวิตส่วนมากเป็นกลุ่มวัย 15 ปีขึ้นไป ภาครัฐร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ต้องเฝ้าระวังโรคที่มีระบาดในช่วงฤดูฝน ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.7 และโรคมือ เท้า ปาก เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี รวมทั้งโรคปอดอักเสบพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 พบได้ทุกช่วงอายุ เด็กอายุน้อยกว่า 4 ปีและผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป มีโอกาสเกิดความรุนแรงของโรคได้มากกว่า ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสอาร์เอสวี ที่สามารถติดเชื้อได้โดยตรงและเกิดเป็นโรคแทรกซ้อนรุนแรงในกลุ่มทารกที่คลอดก่อนกำหนด หรือมีความผิดปกติของหัวใจแต่กำเนิด พบมากในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และทารก

## ค่าใช้จ่ายและจำนวนผู้สูญบุหรืและตี๋มเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ค่าใช้จ่ายในการบริโภคบุหรืและเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที๋แล้วร้อยละ 2.4 และ 1.3 ตามลำดับ โดยค่าใช้จ่ายในการบริโภคบุหรืและเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์คิดเป็นร้อยละ 3.5 ของค่าใช้จ่ายครัวเรือน สำหรับจำนวนผู้สูญบุหรืและเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ พบว่าคนไทยมีอัตราการสูญบุหรืและตี๋มสุราลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราการสูญบุหรืลดลงจากร้อยละ 19.9 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 19.1 ในปี 2560 ขณะที่อัตราการตี๋มสุราลดลงจากร้อยละ 34.0 เป็นร้อยละ 28.4

ทั้งนี้ ในระยะที๋ผ่านมา รัฐและภาคส่วนต่างๆ ได้มีมาตรการและความร่วมมือในการลดการสูญบุหรืของคนไทย อาทิ มาตรการรณรงค์ลดการสูญบุหรื ได้แก่ โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรืทั่วยุทธเทิดไท้องศ์ราชัน มีผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 1.2 ล้านคน คิดเป็นประมาณร้อยละ 11 ของผู้สูญบุหรื มีผู้เลิกบุหรืได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน จำนวน 129,698 คน โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรืเพื่อป้องกันผู้เสพรายใหม่ การประกาศห้ามสูญบุหรืในพื้นที่บริเวณชายหาด 24 แห่งใน 15 จังหวัด เพื่อความสะดวกและสิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรืเกิดผลดีต่อสุขภาพนักท่องเที่ยว และจากการประเมินผลการรณรงค์ดเหล่า้เข้าพรรษาปี 2560 พบว่า การรณรงค์ทำให้กลุ่มผู้ตี๋มร้อยละ 85.2 เกิดความตระหนักในพิษภัยและพยายามลด ละ เลิก เครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ โดยมีการปรับเปลี่ยนจากการตี๋มปกติเป็นงดตี๋มตลอดช่วงเข้าพรรษาร้อยละ 37.9 งดเป็นบางช่วงร้อยละ 15.1 และไม่ดแต่ดร้อยละ 14.5 การเลิกเหล่า้เป็นเวลา 3 เดือนสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือนได้เฉลี่ย 1,844 บาท

## คดีอาญารวมยังเพิ่มขึ้น ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม

คดีอาญารวมในไตรมาสสองปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.1 จากไตรมาสเดียวกันของปี 2560 โดยคดีชีวิตร่างกายและเพศ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน ลดลงร้อยละ 3 และ 9.2 ตามลำดับ ขณะที่คดียาเสพติดเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.5 ซึ่งเป็นสัดส่วนร้อยละ 84 ของคดีอาญารวม จากการที่หน่วยงานภาครัฐเฝ้าระวัง สกัดกัน ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด นำไปสู่การเปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดทุกพื้นที่ทั่วยุทธประเทศ พร้อมกำหนดการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภายใต้แผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทำผิด อีกทั้งนำคนออกจากวงจรการกระทำผิดอันเกี่ยวกับยาเสพติดให้เห็นอย่างชัดเจน และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน และสังคม การขจัดปัญหาเสพติดให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จะต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ จากทุกภาคส่วน รวมทั้งการช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดซึ่งถือเป็นเหยื่อของผู้ค้ายาเสพติดควรได้รับโอกาสและการบำบัดรักษา เพื่อให้มีโอกาสได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในสังคมอีกครั้ง

## การเกิดอุบัติเหตุยังคงเพิ่มขึ้น ภาครัฐเพิ่มมาตรการป้องกันและลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกในไตรมาสสองปี 2561 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 23.3 มูลค่าความเสียหายเพิ่มขึ้นร้อยละ 63 แต่จำนวนผู้เสียชีวิตลดลงร้อยละ 21 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดเป็นการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด รถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นรถจักรยานยนต์ร้อยละ 38.6 ของประเภทรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด ภาครัฐให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในประเด็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง การรณรงค์การสร้างวินัยจราจรแก่ผู้ขับขี่ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและคุ้มครองความปลอดภัยทางถนนที่นำไปสู่การลดอุบัติเหตุ อาทิ การปรับปรุงกฎหมายให้มี

ประสิทธิภาพและทันสมัย ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. .... และการบูรณาการพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ให้เป็นกฎหมายเดียวกัน

**ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ดีขึ้นเป็น “Tier 2” จากลำดับ Tier 2 Watch List**

เนื่องจากมีความก้าวหน้าการบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างมีนัยสำคัญทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมาย การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด การคุ้มครองดูแลผู้เสียหาย และการป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ทั้งนี้รัฐบาลยังคงให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ได้นำข้อเสนอแนะของประเทศสหรัฐอเมริกา ในรายงานการค้ามนุษย์ฯ ประจำปี 2561 ไปดำเนินการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาในประเด็นต่างๆ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีมาตรการเร่งรัดการดำเนินคดีค้ามนุษย์ และคดีค้ามนุษย์ที่มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องให้มีความรวดเร็ว มีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิด การคุ้มครองผู้เสียหาย และป้องกันการตกเป็นเหยื่อ รวมทั้งร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ

**การลดขยะพลาสติกด้วยการใช้มาตรการที่เป็นรูปธรรมร่วมกับการรณรงค์ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้**

ในช่วงระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการบริโภคถุงพลาสติกหิ้ว 45,000 ล้านใบต่อปี เฉลี่ยคนละ 8 ใบต่อวัน โฟมบรรจุอาหาร 6,758 ล้านใบต่อปี แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว 9,750 ล้านใบต่อปี ซึ่งพลาสติกและโฟมเป็นวัสดุที่ย่อยสลายยาก ต้องใช้เวลาในการย่อยสลายหลายร้อยปี เมื่อไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้องภายหลังการบริโภค ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล และข้อมูลของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติระบุว่าประเทศไทยได้ถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่ 6 ของประเทศที่มีขยะพลาสติกในทะเลมากที่สุดในโลก ภาครัฐได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาขยะพลาสติก เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” โดยดำเนินกิจกรรมลดใช้ถุงพลาสติกหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหาร ในหน่วยงานภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การลดใช้พลาสติกประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วและอย่างยั่งยืน คือ การกระตุ้นจิตสำนึกและเปลี่ยนความคิดของคนในสังคม โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นพลังสำคัญช่วยลดและแก้ปัญหาขยะพลาสติก ควบคู่กับการเริ่มใช้มาตรการบังคับที่เป็นรูปธรรม อาทิ การให้ผู้บริโภคจ่ายค่าถุงพลาสติก เริ่มจากในห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์สโตร์ขนาดใหญ่ ซึ่งบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านสิ่งแวดล้อม ก่อนที่จะยกระดับเป็นการเลิกใช้พลาสติกประเภทใช้แล้วทิ้งไป จนถึงสนับสนุนอุตสาหกรรมทดแทนไปโอพลาสติก

**สถานการณ์ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำ**

ประเทศไทยมีผู้ต้องขังสูงเป็นอันดับ 6 ของโลก ทำให้เกิดปัญหาความแออัด ส่งผลต่อการควบคุมและการแก้ปัญหานิสัย โดยมีสาเหตุจากการกำหนดโทษทางอาญาเป็นหลักนำไปสู่การเพิ่มจำนวนผู้ต้องขังโดยเฉพาะคดียาเสพติด การแก้ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำจึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงกฎหมาย เช่น การให้ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างพิจารณา (กรณีที่ไม่เป็นอันตรายต่อสังคมหรือทำให้คดียุ่งเหยิง) อยู่นอกเรือนจำมากขึ้น การมีกฎหมายให้ผู้ถูกตัดสิทธิคืออาชญากรรมที่ไม่ร้ายแรงและไม่มีประวัติอาชญากรรมอีกเลยหลังรับโทษเป็นระยะ 5 ปี ได้รับการรับรองว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม ฯลฯ การบูรณาการงานทุกภาคส่วนเพื่อให้การแทรกแซงก่อนและหลัง

ปล่อยตัวผู้ต้องขังมีประสิทธิภาพ การสร้างความรู้และปรับทัศนคติประชาชน ตลอดจนการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการอบรมฟื้นฟู ดูแล และให้โอกาสอดีตผู้ต้องขังเพื่อลดการกระทำผิดซ้ำ

### **Airbnb เทคโนโลยีกับการเปลี่ยนรูปแบบบริโภคและผลกระทบต่อสังคม**

Airbnb เป็นแพลตฟอร์มจองที่พักระหว่างผู้เช่ากับเจ้าของที่พักในท้องถิ่นโดยตรง ส่งผลให้เกิดการแข่งขันและสร้างรายได้ให้กับผู้ให้เช่าท้องถิ่น มีผลกระทบต่อด้านลบคือ การตัดราคา การจำกัดภาษีไม่ได้ ปัญหาความปลอดภัยและการรบกวนผู้พักอาศัย ในต่างประเทศมีการออกกฎระเบียบเพื่อลดผลกระทบ เช่น กำหนดให้ลงทะเบียนที่พักและการกำหนดวันและจำนวนที่พักรับเช่า ฯลฯ ประเทศไทยมีที่พักในระบบ Airbnb 43,223 แห่ง ในปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 จากปี 2558 มีนักท่องเที่ยวใช้บริการ 774,000 คน ปัจจุบันยังไม่มีการกฎหมายรองรับโดยตรง แม้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะยังไม่ชัดเจน แต่การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ Airbnb ทำให้ต้องมีการเตรียมการรองรับเพื่อให้เท่าทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ

### **บทความเรื่อง “การพัฒนาเด็กปฐมวัย”**

1. การพัฒนาเด็กปฐมวัยมีความสำคัญและจำเป็นที่สุดต่อการวางรากฐานการพัฒนาความเจริญเติบโตของมนุษย์ในทุกด้าน และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่คุ้มค่า ที่ผ่านมารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมของสุภาพแม่ การวางแผนครอบครัว การให้ความรู้เรื่องการดูแลบุตร รวมทั้งการส่งเสริมภาวะโภชนาการของแม่และเด็ก จัดตั้งมมนมแม่ และศูนย์เลี้ยงดูบุตรผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ การจัดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล รวมทั้งจัดทำมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

2. อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเด็กปฐมวัยยังมีปัญหาทั้งด้านพัฒนาการ ภาวะทุพโภชนาการทั้งขาดและเกิน ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ขาดความรู้และมาตรฐานการพัฒนาที่เหมาะสมกับวัย รวมทั้งการเชื่อมต่อปฐมวัยไปยังระดับประถมศึกษา ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างครอบครัวและสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก นอกจากนี้ ยังมีประเด็นท้าทายสำคัญคือ การบริหารจัดการยั้งขาดเอกภาพและประสิทธิภาพเนื่องจากขาดการบูรณาการงาน กรอบคิดการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่คลาดเคลื่อนโดยคาดหวังความเก่งของลูกทำให้เร่งเรียนอ่านฝึกเชาวน์ปัญญา และระบบนิเวศน์ของเด็กที่เปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้างครอบครัวและการใช้สื่อเทคโนโลยีโดยขาดความระมัดระวัง ซึ่งล้วนส่งผลต่อพัฒนาการโดยรวมของเด็ก

3. ดังนั้น การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพจึงควรเร่งส่งเสริมการวางแผนครอบครัวและงานอนามัยแม่และเด็กให้ครอบคลุม การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนเลี้ยงดูเด็กให้มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการบูรณาการงานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเสริมพลังพ่อแม่และชุมชนให้ทำกิจกรรมเชิงบวกเพื่อกระตุ้นพัฒนาการ การสร้างวินัย และทักษะการคิดเชิงบริหารอย่างรวดเร็ว (EFs- Executive Functions)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

31 สิงหาคม 2561

ตัวชี้วัดภาวะสังคม

องค์ประกอบหลัก	2559	2560	2559				2560				2561	
	ทั้งปี	ทั้งปี	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
<b>1. การมีงานทำ<sup>1/</sup></b>												
กำลังแรงงาน (พันคน)	38,266	38,100	38,312	38,160	38,683	37,911	38,216	38,267	38,168	37,748	38,145	38,482
%YOY	-0.7	-0.4	-0.1	-0.6	-0.2	-2.1	-0.3	0.3	-1.3	-0.4	-0.2	0.6
การมีงานทำ (พันคน)	37,693	37,458	37,684	37,394	38,263	37,430	37,443	37,538	37,647	37,205	37,361	37,885
%YOY	-0.9	-0.6	0.2	-0.9	-0.2	-2.5	0.6	0.4	-1.6	-0.6	-0.2	0.9
ผู้ว่างงาน (พันคน)	378	451	369.9	411.1	362.5	366.3	463	465	453	422	474	411
อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)	0.99	1.18	0.97	1.08	0.94	0.97	1.21	1.22	1.19	1.12	1.24	1.07
การทำงานต่ำระดับ (พันคน)	275	303	293	352	217	237	336	350	271	256	336	283
<b>2. สุขภาพและการเจ็บป่วย</b>												
<b>จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง (ราย)<sup>2/</sup></b>												
- ไข้หวัด	1,688	3,185	221	271	466	730	367	295	479	485	547	660
- ไข้หวัดหลังแอน	17	28	6	5	4	2	5	5	7	6	1	9
- ไข้สมองอักเสบ	772	815	179	187	231	175	259	143	193	143	182	231
- อหิวาตกโรค	51	8	41	2	7	1	2	2	2	2	0	2
- มือ เท้า และปาก	79,910	70,189	10,066	19,012	39,589	11,243	11,450	19,958	35,168	7,982	8,694	19,247
- บิด	6,726	4,847	1,820	1,841	1,887	1,178	1,329	1,410	1,130	784	1,132	965
- บอดี้แอกเสบ	245,211	27,741	65,661	45,244	72,851	61,455	63,869	53,578	79,622	68,401	57,835	57,985
- ฉีหนู	2,295	3,474	446	401	671	777	573	592	1,166	1,132	402	637
- ไข้เลือดออก	63,931	53,189	14,840	7,874	25,744	15,473	8,203	7,732	20,866	11,238	4,998	24,156
- ไข้หวัดใหญ่	169,362	197,811	43,634	14,135	58,535	53,058	19,742	18,518	109,057	50,567	36,849	25,128
- พิษสุนัขบ้า	13	8	4	2	5	2	2	3	2	1	7	3
<b>อัตราตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญต่อประชากร 100,000 คน</b>												
- ความดันโลหิตสูง	121	n.a.	ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นรายไตรมาส									
- หัวใจขาดเลือด	29.9	n.a.										
- หลอดเลือดสมอง	43.3	n.a.										
- เบาหวาน	19.4	n.a.										
- มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด	113.7	n.a.										
<b>3. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</b>												
- ผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางบก (ราย)	8,259	8,616	1,871	1,494	2,502	2,392	2,304	2,111	1,756	2,132	2,031	1,746
- คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ (คดี)	20,218	18,249	5,659	5,294	4,879	4,386	5,120	5,032	4,573	4,357	4,403	4,560
- คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน (คดี)	58,964	56,778	10,236	8,957	10,188	9,583	15,167	14,102	14,486	14,305	12,932	13,185
- คดียาเสพติด (ราย)	270,595	278,807	64,753	59,104	69,551	74,532	77,627	61,399	71,250	75,681	79,355	93,110
<b>4. การคุ้มครองผู้บริโภค<sup>3/</sup></b>												
<b>4.1 จำนวนเรื่องร้องเรียน (ราย)</b>												
- กรณีสัญญา/อสังหาริมทรัพย์	2,637	3,707	727	795	509	660	548	1,380	928	851	660	795
- กรณีสินค้าและบริการทั่วไป	2,010	2,026	704	559	387	360	618	472	486	450	522	433
- กรณีโฆษณา	1,628	2,425	457	373	298	500	432	827	734	432	330	253
- กรณีกฎหมาย	37	0	25	12	0	0	0	0	0	0	0	0
- กรณีขายตรงและตลาดแบบตรง	1,097	712	120	244	550	133	103	128	156	325	254	180
<b>4.2 การให้คำปรึกษาทางสายด่วน 1166 (ราย)</b>												
	47,329	45,311	11,666	10,555	12,458	12,670	12,071	12,681	9,432	11,127	11,082	14,879

ที่มา: 1/ รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
2/ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
3/ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานกฤษฎีกา



# Economic and Social News

Office of the National Economic and Social Development Board

962 Krung Kasem Road, Pomprab, Bangkok 10100

Tel 0-2628-2847 Fax 0-2628-2846 www.nesdb.go.th e-mail : pr@nesdb.go.th

## Thailand's Social Situation and Outlook in Q2/2018

The Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB) released the official report on Thailand's social situation and outlook in the second quarter of 2018, of which key issues included improved the employment, labour income and productivity, and a decrease in expenditure and the number of people who smoke and drink alcohol. However, there were still some major pressing issues requiring close monitoring including an increase in household debt which is still manageable, an increase in dengue illness, and a decline in security of life and property that caused by an increase in criminal and accident cases. In addition, there were also interesting social situations including Thailand's rank for reducing human trafficking as a "Tier 2", plastic waste reduction, the over-number inmate problem in prison, the situation of Airbnb in Thailand, and the article "Early Child Development". The summary is as follows.

**Total employment increased mainly came from agricultural sector, unemployment rate fell, income and labor productivity continued to expand.**

In the second quarter of 2018, employment rose by 0.9 percent which came from a 3.0 percent increase in agricultural sector due to the favorable weather and the expansion of farming areas. Employment in non-agricultural sector remained stable as the second quarter of 2017 but there were good signs of employment in many fields such as a 2.6 percent increase in manufacturing sector which increased continuously from the first quarter of 2018 and also counted as the first increase from the previous 11 quarters. This was partly due to the expansion of exports and domestic consumption. Employment in hotels and restaurants sector increased by 5.7 percent according to the continuous increase of foreign tourists. Employment in construction sector decreased though with the lowest rate of the previous 5 quarters.

The unemployment rate was 1.1 percent, comparing to 1.2 percent at the same period in the previous year, with approximately 410,000 unemployed people. Total labour hours in the Q2/2018 were 43.2 hours/week which decreased by 0.1 percent. The sectors with a decrease rate in total labour hours included construction sector, wholesale/retail sector. The total labour hours in agricultural sector, industrial sector, and hotels and restaurants sector increased by 0.9 percent, 0.2 percent, and 0.3 percent consecutively. Real wage in private sector excluding other benefits rose by 0.7 percent. Labour productivity per capita expanded by 3.7 percent, compared to a 3.4 percent increase in the previous year at the same quarter.

Labor issues that should be monitored in the future include:

1. **Risk from flooding that might affect farmer's income** The severe floods in some areas during July - August 2018 and the floods which annually occurs in September – October might affect in agricultural areas and, thus, the employment of farmers. Therefore, there should be any measure to prevent and mitigate the impact in the second half of 2018.

2. **Unemployment problem of people who graduated in higher education** Together with the new graduates entering the labour market in the third quarter this year about 310,000 people may result in an increase in the number of unemployed. The Ministry of Labour has provided services called "Job Ready Center" to support jobs for undergraduates in terms of job matching services between job seekers and the companies, counseling career guidance, skills training, and follow up on individual job finding progress. Moreover, there are other services, Smart Job Center, which allowed job seekers to find the fit job and to help companies finding their qualified employees. In the first 10 months of fiscal year 2018, 166,160 people were employed by these services, which was higher than the 150,000-year target.

#### **Household debt tended to increase but can be repayable**

In the second quarter of 2018, household debt was likely to increase considering by total outstanding of commercial banks' personal consumer credit went up by 8.0 percent. The ability to repay debt when considering the proportion of non-performing loans to total loans decreased from 2.78 percent in Q1/2018 to 2.72 percent in Q2/2018 by almost every type of loan except for housing loans that continued to rise. The government continued to tackle the household debt problem, both of debt in the system and external debt. The measures to resolve the debt in the system included credit card and personal credit control, debt restructuring through Debt Clinic project, and the financial literacy and management training. The measures to resolve informal debt included the issuance of the Interest Rate Exemption Act BE 2560, increasing the penalty with creditors outside the system, the arrest of the lender, and the increased access to credit in the system. In addition, there were also financial educations, the career guidelines to increase their income, promotion of saving discipline since childhood, and introducing the Sufficiency Economy as a key to solve debt problems caused by the careless and unnecessary.

**Patients diagnosed with diseases under surveillance increased. Dengue patients had nearly doubled. Diseases that often outbreak in the rainy season must be watched out.**

In Q2/2018, the overall number patients diagnosed with diseases under surveillance increased by 20.4 percent from Q2/2018 especially came from Dengue patients which had doubled from the same period in the previous year. Most patients were children aged 10-14



years, however, most deaths were older than 15 years old. The government together with the local government, community leaders, teachers, students and people in the area must support each other in order to eliminate mosquito larvae continuously. Furthermore, diseases that often outbreak in the rainy season must be watched out including influenza which increased by 32.7 percent, Hand-foot-mouth disease which increased by 5.4 percent mostly in the children under 5 years old, and pulmonary disease which increased by 7.3 percent in all age groups. Children less than 4 years old and elderly of 65 years and above have a higher incidence of severe disease. Part of the virus was caused by the RSV virus which directly had a chance to infect diseases and severe complications in preterm infants or congenital heart disease. This was very common in children under 5 years old and infants.

**Expenditure and the amount on both alcohol and cigarette consumptions declined continuously.**

Expenditure on both alcohol and cigarette consumptions declined comparing year-on-year by 2.4 percent and 1.3 percent consecutively. These expenditures accounted for 3.5 percent of the total household expenditure. The number of Thai people who had gradually decreased in smoking and alcohol drinking. The rate of smoking decreased from 19.9 percent in 2015 to 19.1 percent in 2017 while the rate of alcohol use decreased from 34.0 percent to 28.4 percent.

Previously, the government and other sectors created measures and cooperation to reduce the smoking such as Project 3 million people of smoke quitters in 3 years which had been 1.2 million attendees since June 2016 or 11 percent of the total smokers. There were 129,698 people who can continuously quit smoking for at least 6 months. Also, there were the non-smoking school project to prevent new addicts, and the ban on smoking in 24 beaches in 15 provinces for clean and smoke-free environment. The evaluation of the campaign to stop drinking alcohol in 2017 found that 85.2% of the respondents were aware of the danger and tried to reduce alcohol consumption. There were 37.9 percent of people that totally stop drinking alcohol during Buddhist Lent period, 15.1 percent of people that partly stop drinking, and 14.5 percent of people that did not stop but reduce in the amount of drinking. This campaign was able to reduce household expenses by an average of 1,844 baht for each household.

**The overall number of criminal cases increased which needed the cooperation from all sectors to prevent and suppress.**

The overall number of criminal cases in Q2/2018 increased by 34.1 percent compared to Q2/2017. Crimes against life and sexual assaults and crimes against property decreased by 3 percent and 9.2 percent consecutively, however, narcotic cases increased by 46.5 percent which accounted for 84 percent of the overall number of criminal cases. The government's

prevention on narcotic cases leads to the opening of the drug clearance operation throughout the country together with the drive to prevent and suppress drugs under the Civil State Cooperation Plan on Drugs-free B.E. 2018 that aimed to reduce the number of people entering the crime. It also aimed to remove people from the cycle of drug offenses and to protect people and the society. In order to eliminate drug problems effectively, we need cooperation from all sectors as well as helping drug users who are victims of drug traffickers to get treatment and, thus, a chance to start a new life in society again.

**Number of accidents still increased. The government's prevention measures were needed to prevent property damage and loss of life.**

The situation of road traffic accident in Q2/2018 increased by 23.3 percent compared to Q2/2017. Property damages increased by 63 percent whereas number of deaths decreased by 21 percent. The cause of the accident was mainly from driving the car too fast. Most of them were still a motorcycle accounted for 38.6 percent of all car accidents. The government emphasized the prevention and mitigation by seriously using law enforcements, creating campaign of traffic discipline for drivers, and improving the law regarding road safety and security to be more effective and modern such as drafted Land Traffic Act B.E. .... , the integration of the Car Act B.E. 2522 and the Land Transport Act B.E. 2522.

**Thailand has been ranked as a "Tier 2" of resolving human trafficking issues** from the previous rank "Tier 2 Watch List".

This is due to the progressive integration of resolving human trafficking issues in terms of law enforcement, litigation with offenders, victim protection, and prevention of trafficking victims. Therefore, the government continued to focus on tackling human trafficking by using the U.S. recommendations in the Trafficking Report 2018 in order to practically solve problems in certain issues. In addition, the government also established measures to expedite the prosecution of trafficking and the human trafficking cases involving government officials. There were also strictly law enforcement with the offenders, victim protection, and prevention on victimization, together with the cooperation of international organizations.

**The reduction of plastic waste by using concrete measures coupled with a campaign to change the use habits.**

Over the past 20 years, Thailand has annually consumed 45,000 million bags of plastic bags, accounted as 8 bags per day per person on average, 6,758 million pieces of foam food packaging, and 9,750 million of single-use plastic glasses. These types of plastic and foam are hard-degraded and take hundreds of years to decompose. Without proper waste management, there will be a severe impact on the environment, both by land and sea. The data from the U.N. Environment Programme show that Thailand is currently ranked

6th in the world's largest plastic waste by sea. The government has supported and encouraged the public to recognize the importance of plastic waste. For instance, the Ministry of Natural Resources and Environment has implemented the project called "Do well with the heart, reduce environmental hazards" by reducing the use of plastic bags, refraining the uses of foam food packaging in government agencies. However, the key factor to reduce plastic uses successfully is to stimulate consciousness and change the mindset of people in society, especially in the new generation which will be a major force, together with the introduction of concrete measures such as the campaign that customers need to pay for a plastic bag in large stores, which was included in the National Strategic Plan and the Environmental Reform Plan, prior to the ban of disposable plastic uses and the support on bio-plastic uses.

### **The over-number inmate problem in prison**

Thailand has the 6th highest number of prisoner in the world, causing congestion led to control and resolving habit problems. The main cause is the establishment of criminal penalties which leads to an increase in the number of inmates, particularly from drug cases. To resolve the problem requires improving laws such as do not put inmate in consideration (does not harm to the society or does not make case more complicated) in jail immediately, implementing law for criminals, who did non-severe crime and do not have any criminal records after their previous penalty for 5 years, to be certified as no criminal record, and etc. The integration of all sectors to ensure effective pre-release and post-prison interventions, knowledge creation and attitude adjustment, and creating mechanisms by private sector for rehabilitation, taking care of, and giving former prisoner opportunities to prevent repeating offenses are needed.

### **Airbnb Technology with the change of consumer patterns and social impact**

Airbnb is a platform for booking accommodation between tenants and local lessors. This results in higher competition and revenue for local lessors. There are negative impacts including price cutting, impossible tax collection, and safety issues and disturbances on other residents. In other countries, regulations have been issued to avoid these problems such as registration system of the date and number of rental accommodation, and etc. Thailand has 43,223 Airbnb reservations in 2016, increased by 100% from 2015, with 774,000 tourists who used this platform. However, there is still no direct regulation. Even though the impact is unclear, the growth of Airbnb has made it necessary to be prepared for and should be considered to take advantages from this technology.

## The article “Early Child Development”

1. Early childhood development is the utmost importance of human development in all aspects and high return on investment. In the past, the government and related agencies have been preparing for maternal well-being, family planning, and parenting care. They also promoted proper nutrition of mothers and children, breastfeeding corner implementation, child care centers in workplaces, Child Development Centers and kindergartens, and also setting standards for the Child Development Center and the Early Childhood Education Program.

2. However, there are still problems including early childhood development, both malnutrition and overnutrition, inequality in access to quality services, lacks of knowledge, and standards of development appropriate to the specific age, together with early childhood connections to elementary school, in addition with the changes in family structure and environment around children. Furthermore, there are challenging issues including lack of efficient management because of integration problem, the concept of early childhood development misguided by the expectation on children, and the ecosystem of children, both family structure and the use of technology media without care. These issues have importantly resulted in the overall development of the child.

3. Therefore, in order to emphasize effective early childhood development, the government should accelerate to support family planning together with maternal and child health. To promote and develop childcare learning and teaching standards, management to integrate early childhood development tasks between the relevant agencies are needed. Also, parents and communities should support positive activities to stimulate children development, disciplines, and Executive Functions (EFs).

Office of National Economic and Social Development Board  
August 31, 2018

## Key Social Indicators

Components	2016	2017	2016				2017				2018	
	Year	Year	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
<b>1. Employment <sup>1/</sup></b>												
Workforce (Thousands)	38,266	38,100	38,312	38,160	38,683	37,911	38,216	38,267	38,168	37,748	38,145	38,482
%YOY	-0.7	-0.4	-0.1	-0.6	-0.2	-2.1	-0.3	0.3	-1.3	-0.4	-0.2	0.6
Employed Person (Thousands)	37,693	37,458	37,684	37,394	38,263	37,430	37,443	37,538	37,647	37,205	37,361	37,885
%YOY	-0.9	-0.6	0.2	-0.9	-0.2	-2.5	0.6	0.4	-1.6	-0.6	-0.2	0.9
Unemployed Person (Thousands)	378	451	369.9	411.1	366.5	366.3	463	465	453	422	474	411
Unemployment Rate (%)	0.99	1.18	0.97	1.08	0.94	0.97	1.21	1.22	1.19	1.12	1.24	1.07
Underemployed Person (Thousands)	275	303	293	352	217	237	336	350	271	256	336	283
<b>2. Health and Illness</b>												
<b>Number of patients under disease surveillance <sup>2/</sup></b>												
- Measles	1,688	3,185	221	271	466	730	367	295	479	485	547	660
- Meningococcal Meningitis	17	28	6	5	4	2	5	5	7	6	1	9
- Japanese encephalitis	772	815	179	187	231	175	259	143	193	143	182	231
- Cholera	51	8	41	2	7	1	2	2	2	2	0	2
- Hand, Foot, Mouth	79,910	70,189	10,066	19,012	39,589	11,243	11,450	19,958	35,168	7,982	8,694	19,247
- Dysentery	6,726	4,847	1,820	1,841	1,887	1,178	1,329	1,410	1,130	784	1,132	965
- Pneumonia	245,211	27,741	65,661	45,244	72,851	61,455	63,869	53,578	79,622	68,401	57,835	57,985
- Leptospirosis	2,295	3,474	446	401	671	777	573	592	1,166	1,132	402	637
- Dengue Fever	63,931	53,189	14,840	7,874	25,744	15,473	8,203	7,732	20,866	11,238	4,998	24,156
- Influenza	169,362	197,811	43,634	14,135	58,535	53,058	19,742	18,518	109,057	50,567	36,849	25,128
- Rabies	13	8	4	2	5	2	2	3	2	1	7	3
<b>Rate per 100,000 population of death with major chronic non-communicable diseases</b>												
- High blood pressure	121	n.a.	No quarterly data available									
- Ischaemic heart disease	29.9	n.a.										
- Cerebrovascular disease	43.3	n.a.										
- Diabetes	19.4	n.a.										
- Cancer and tumors	113.7	n.a.										
<b>3. Social Security</b>												
- Patients from road accidents (cases)	8,259	8,616	1,871	1,494	2,502	2,392	2,304	2,111	1,756	2,132	2,031	1,746
- Crimes against person (cases)	20,218	18,249	5,659	5,294	4,879	4,386	5,120	5,032	4,573	4,357	4,403	4,560
- Property crimes (cases)	58,964	56,778	10,236	8,957	10,188	9,583	15,167	14,102	14,486	14,305	12,932	13,185
- Narcotics (cases)	270,595	278,807	64,753	59,104	69,551	74,532	77,627	61,399	71,250	75,681	79,355	93,110
<b>4. Consumer Protection <sup>3/</sup></b>												
<b>4.1 Number of complaints (cases)</b>												
- Contract/Property	2,637	3,707	727	795	509	660	548	1,380	928	851	660	795
- Goods and service	2,010	2,026	704	559	387	360	618	472	486	450	522	433
- Advertisement	1,628	2,425	457	373	298	500	432	827	734	432	330	253
- Law	37	0	25	12	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direct sales and marketing	1,097	712	120	244	550	133	103	128	156	325	254	180
<b>4.2 Hot line 1166 (cases)</b>	<b>47,329</b>	<b>45,311</b>	<b>11,666</b>	<b>10,555</b>	<b>12,458</b>	<b>12,670</b>	<b>12,071</b>	<b>12,681</b>	<b>9,432</b>	<b>11,127</b>	<b>11,082</b>	<b>14,879</b>

Source: 1/ Labor force survey report, National Statistical Office, Ministry of Information and Communication Technology  
2/ Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Health  
3/ Office of the Consumer Protection Board, Office of the Prime Minister